

'ซัสซาดิ' คาดรับมือท่วมกรุงดีขึ้น

ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นายซัสซาดิ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะถึงนี้ว่า ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครลงพื้นที่จัดการเรื่องน้ำท่วมมาตลอด พร้อมจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมในระดับเขต ระดับสำนัก ภายใต้บทเรียนจากปีที่ผ่านมา หลายโครงการมีความคืบหน้าตามงบประมาณที่ลงทุนไป เช่น เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งดำเนินการไปแล้วหลายจุด รวมถึงการลอกท่อต่างๆ ทั้งนี้ มีหลายโครงการใกล้เสร็จเรียบร้อย และมีบางโครงการอยู่ระหว่างรองบประมาณ เชื่อว่าโครงการที่เสร็จแล้วจะมีทรัพยากรเหลือมาเสริมโครงการที่ยังไม่เสร็จได้ สำหรับปีนี้คาดว่ารับมือน้ำท่วมได้ดีกว่าปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม มีความกังวลเรื่องน้ำแล้ง จากการรายงานระบุว่า ช่วง 3 เดือนแรกของฤดูฝนน้ำน้อยลงกว่าปีที่แล้ว 5% จึงสั่งการให้เขตลาดกระบังทำฝายกั้นน้ำเพื่อสำรองน้ำให้เกษตรกรใช้ยามแล้ง รวมถึงการตุนน้ำสำหรับดูแลต้นไม้ในสวนสาธารณะต่างๆ

ส่วนเรื่องการจัดเก็บขยะ จากการสำรวจพบว่าการเก็บ

ขยะในพื้นที่ชั้นนอกยังไม่มีประสิทธิภาพพอ โดยเฉพาะเขตสายไหม มีนบุรี หนองจอก เนื่องจากเป็นเขตที่ประชากรย้ายไปอยู่จำนวนมาก จึงปรับปรุงระบบจัดเก็บขยะโดยนำรถเก็บขยะในเขตพื้นที่ชั้นในที่มีจำนวนมากไปเสริมในพื้นที่ชั้นนอก และมีแผนจ้างพนักงานขับรถขยะเพิ่มเติมจากภาคเอกชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวมอบหมายให้นายจกกพันธุ์ ศิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นผู้ดูแล

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยการเพิ่มทางม้าลายหลายร้อยจุด การปรับปรุงแสงสว่างทั่วกทม. รวมถึงการนำสายสื่อสารลงดินซึ่งต้องประสานกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่วนโครงการก่อสร้างจะมีการเปิดใช้สะพานข้ามแยก ณ ระนอง สิ้นเดือนพ.ค.นี้ รวมถึงอุโมงค์แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ หรืออุโมงค์ท่าพระ จะซ่อมเสร็จภายในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ รวมทั้งเน้นการขุดลอกคูคลอง จัดการให้น้ำไหลระบายลงอุโมงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พื้นที่ไหลลงอุโมงค์ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้น



จับซิมม้า ตำรวจไซเบอร์จับกุม น.ส.ภัทธานิชฐ์ บุญศรี ยึดซิมการ์ดมือถือลงทะเบียนแล้วจำนวนมาก เชื่อมโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขณะเข้าค้นบ้านในหมู่บ้านรัชธานี ถนนคูบอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พล.ต.ท. วรวิวัฒน์ วัฒนนคร บัญชา ผบ.ช.สอท. พล.ต.ท. วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบ.ช.สอท. แถลงผลการบูรณาการตรวจค้นทั่วประเทศ 40 จุด ช่วงกลางเดือน พ.ค. ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงราย, ยโสธร, ขอนแก่น, นครราชสีมา, นครปฐม, สมุทรสาคร, กรุงเทพฯ และสงขลา จับผู้ต้องหา 8 ราย ยึดของกลางซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ 108,789 ซิม เครื่องตรวจวันหมดอายุซิม 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งและเมื่อช่วงเช้า ตรวจค้นอีก 4 จุด

จุดแรก บก.สอท.2 นำหมายศาลอาญามีบุรี เข้าค้นบ้านเลขที่ 200/145 หมู่บ้านรัชธานี 10 ซอย 2 ถนนคูบอน 27 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. พบซิมมือถือค่ายดีแทคและเอไอเอสจำนวนมาก โดยซิมมือถือดีแทค ลงทะเบียนแล้ว 1,575 ซิม และซิมเอไอเอส ลงทะเบียนแล้ว 215 ซิม โทรศัพท์มือถือที่ใช้อ่านซิม 2 เครื่อง สมุดบันทึกรหัสลงทะเบียน 1 เล่ม จับกุม น.ส.ภัทธานิชฐ์ บุญศรี อายุ 45 ปี ผู้ขายซิมที่ลงทะเบียนให้กับลูกค้า เพราะเป็นตัวแทนขายซิมมือถือค่ายเอไอเอสและดีแทค ทำให้มีรหัสในการลงทะเบียนซิมโดยไม่ต้องแกะซองออก ส่วนการลงทะเบียนซิมของค่ายดีแทคจะใช้เลข 13 หลัก (หมูนเลขคู่) ของนายไซ เอียด ชิม ชาวกำมพูชา ในการลงทะเบียนทั้งหมด

จุดที่ 2 เข้าค้นห้องพักเลขที่ 338/1584 หมู่ 4 หมู่บ้านการเคหะท่าจีนอาคาร 9 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จับกุม น.ส.ศาริศา ศิริวัฒนะ อายุ 33 ปี พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ ไนต์บุ๊ก ซิมการ์ดแบบลงทะเบียนพร้อมใช้ 102,180 ซิม ส่วนจุดที่ 3 และจุดที่ 4 เข้าตรวจค้นในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก จับกุมผู้ต้องหา 6 ราย พร้อมของกลางเป็นซิมโทรศัพท์ 4,804 เลขหมาย ปีน 1 กระบอ กบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว และโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก

พล.ต.ต.สตีลย์ พรหมอุทัย ผบ.ช.สอท.3 เปิดเผยว่า พฤติกรรมของผู้ต้องหาที่ สอท.3 จับกุมเมื่อวันที่ 18 พ.ค. พบกลุ่มนี้เป็นอดีตพนักงานค่ายมือถือผันตัวออกมาทำร้านขายโทรศัพท์เพื่อนำซิมแจกฟรีไปแจกที่ตลาดนัด เมื่อประชาชนเห็นเป็นซิมฟรีและสนใจลงทะเบียนเปิดเบอร์ ก่อนจะรู้ว่าต้องเติมเงินเข้าไปก่อนใช้งาน ส่วนใหญ่ตัดสินใจทิ้งซิมดังกล่าวผู้ต้องหาจะเก็บซิมที่ลงทะเบียนแล้วไปขายต่อให้นายหน้าซิมละ 20 บาท นายหน้าจะขายทำกำไร ซิมละ 39 บาท มีค่าส่งซิมละ 10 บาท ซิมม้าทั้งหมดจะถูกส่งไป อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้แก๊งคอลฯในกำมพูชา

พล.ต.ท. วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบ.ช.สอท. เผยว่า ผู้ต้องหาที่จับกุมส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับ

รวบหัวโจก 2 แก๊งคอล ลวง 8 พันล. ทลายซิมม้า 1 แสนเบอร์

สืบ ตม. ลือเกียรติ์แมน 2 แก๊งคอลเซ็นเตอร์แดนมังกร ★ มีต่อหน้า 12

รวบหัวโจก ☆ **ต่อจากหน้า 1**
หนีมาชุกคอนโดกลางกรุงและบ้านหรูเชียงใหม่หลัง หลอกเหยื่อลงทุนคริปโต-โทร. ตุ้นอ้างเป็นเจ้าของที่ จีน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 8,500 ล้านบาท ด้านตำรวจไซเบอร์บูรณาการกวาดล้างสกัดขบวนการ ขายซิมม้าทั่วประเทศ ตะลึงยึดของกลางกว่า 1.08 แสนเลขหมาย เผยช่องโหว่ซิมแจกฟรีตามตลาดนัด หลอกให้ชาวบ้านลงทะเบียนเปิดเบอร์ ก่อนเก็บไป ขายต่อให้นายหน้าส่งแก๊งคอลฯฝั่งเขมร

ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 19 พ.ค. พล.ต.ท.ภาคภูมิภักดิ์ สังข์พันธุ์ ผบ.ช.ตม. พล.ต.ท. พันธนะ นุชนารถ รอง ผบ.ช.ตม. แถลงผล กวาดล้างอาชญากรรม หัววันที่ 4-13 พ.ค. จับกุม

คนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดอนุญาต (Overstay) 1,272 ราย และจับหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีน หลังได้รับการประสานจากเอกอัครราชทูตจีน ประจำ ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม เมืองเชียงใหม่ ให้จับกุมนายโจว อายุ 35 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระดับสั่งการ หลบหนีมาซ่อนอยู่ในคอนโดฯหรูย่าน พระราม 9

จากนั้นขยายผลจับคนจีนอีก 2 คนเป็นระดับ ผู้บริหารแก๊งดังกล่าว คือ นายหลี่ อายุ 27 ปี และ นายหวง อายุ 37 ปี ทั้งสองมีหมายจับของจีนนายหลี่ พักอยู่คอนโดฯ ย่านทองหล่อ ส่วนนายหวงพักอยู่ คอนโดฯ ย่านวัฒนา พฤติการณ์แก๊งนี้จะจัดตั้งฐาน อยู่ที่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา โฆษณาชักชวน ให้ลงทุนบนแพลตฟอร์มเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี เมื่อมีผู้หลงเชื่อจะพุดคุยผ่านแอปพลิเคชันและชักชวน หลอกลงทุน มูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท

อีกคดีจับกุมนางหยาง อายุ 35 ปี สัญชาติจีน หัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีน ตั้งฐานอยู่ในเขตปกครอง พิเศษว่า ประเทศเมียนมา หลบหนีเข้าเมืองไทย ผ่านช่องทางธรรมชาติ จับกุมได้ขณะซ่อนตัวในบ้าน หลังหนึ่งที่จ.เชียงใหม่ยึดโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก แจ้งข้อหา “เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดย ไม่ได้รับอนุญาต” พฤติการณ์แก๊งนี้ โทรศัทพ์ที่หา ผู้เสียหายอ้างเป็นเจ้าของที่รัฐ หรือพนักงานอัยการ หรือตำรวจพบผู้เสียหายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญา และฟอกเงิน ก่อนให้ผู้เสียหายโอนเงิน กระทำผิด เชื่อมโยงกว่า 8,500 คดีความเสียหายกว่า 8,000 ล้านบาท วันเดียวกัน ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวน

กับค่ายมือถือ หรือเป็นอดีตพนักงาน หลังจากนั้น
ราคาซิมที่ลงทะเบียนแล้ว และนำไปขายต่อจะมี
ราคาพุ่งสูงขึ้น สอท.จะส่งข้อมูลให้กสทช. ตรวจสอบ
และประสานค่ายมือถือ เช็ดย้อนกลับไปที่ที่มาของ
แต่ละเบอร์มาจากดีลเลอร์รายใดเพื่อพิจารณามาตรการ
จัดการกับดีลเลอร์เหล่านั้น ก่อนหน้านี้ค่ายมือถือเคย
ยกเลิกสัญญากับดีลเลอร์ที่กระทำการในลักษณะนี้
มาแล้ว ฝากเตือนไปยังกลุ่มผู้รับเปิด รับซื้อ หรือ
ให้เช่าเบอร์ มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุก
3 ปี ปรับ 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่
จัดหา หรือโฆษณาขายซิมม้า มีโทษจำคุก 2-5 ปี
ปรับ 2-5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ